

คำประกาศเกียรติคุณ
นายไกรสร จันศิริ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ



นายไกรสร จันศิริ เป็นคนจีนโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษาด้านการบัญชีเบื้องต้น จาก Chung Yeh Night School ที่ฮ่องกง เมื่อปีพุทธศักราช 2503 หลังจากนั้นในปีพุทธศักราช 2506 ได้เดินทางมาประกอบสัมมาอาชีพในประเทศไทย และได้ประกอบกิจการงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความพยายามขวนขวายแสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจด้วยจิตมุ่งมั่น สามารถประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวาง มีความซื่อสัตย์ จริงใจกับผู้ที่คบหาสมาคม เป็นเหตุให้ได้รับความเชื่อถือในวงการธุรกิจตลอดมาตั้งแต่แรกเริ่ม และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความรู้ความสามารถทางธุรกิจเป็นอย่างสูง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เป็นกุศลและเปี่ยมด้วยคุณธรรม

ชีวิตเริ่มต้นของนายไกรสร จันศิริ ในประเทศไทยต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เป็นอย่างมาก เคยผ่านงานยากลำบากในทุกระดับ โดยเริ่มต้นจากการเป็นครูสอนภาษาจีนตามบ้าน เป็นเซลส์แมน เป็นพนักงานทั่วไปในสำนักงานที่ต้องทำงานทุกอย่าง แต่ด้วยความที่เป็นผู้ที่มีความคิดไม่หยุดนิ่ง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน ดังนั้นหลังจากที่ใช้ชีวิตเป็นลูกจ้างมาระยะหนึ่ง จึงได้เริ่มต้นทำธุรกิจโดยรวมลงทุนกับเพื่อนด้วยเงินเริ่มต้นเพียง 10,000 บาท และหลังจากนั้นได้พัฒนาธุรกิจของตนเองในด้านต่างๆ อีกหลายอย่าง รวมทั้งด้านการส่งออกอาหารทะเลซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น บริษัท ไทย ยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายไกรสร จันศิริ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ กิจการได้ขยายออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เวียดนาม อินโดนีเซีย รวมทั้งสหราชอาณาจักร โดยมียอดขายในปีพุทธศักราช 2551 ถึงเกือบ 70,000 ล้านบาท และคาดว่าจะถึง 100,000 ล้านบาทภายใน 3 ปี นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของกิจการหรือประธานกรรมการของกิจการต่างๆ อีกหลายประเภท

นายไกรสร จันศิริ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจส่งออกอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและของโลก ซึ่งสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 30,000 คน และมีกิจการอยู่ในหลายทวีป โดยได้นำความรู้และแนวความคิดในการบริหารธุรกิจแขนงต่างๆ มาใช้ในการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้เทคนิค

การจัดการสมัยใหม่ในการพัฒนาองค์กร มาประกอบกับแนวคิดของตนเองที่เป็นผู้มองการณ์ไกล และสามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหา สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีระบบ และแบบแผน ด้วยความรอบรู้และชำนาญการ ยิ่งกว่าผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูง

ถึงแม้ นายไกรสร จันศิริ จะมิได้ศึกษาเล่าเรียนตามระบบในระดับสูง แต่ในทางปฏิบัติ นั้น นายไกรสร จันศิริ ได้แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน รวมทั้งการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างเป็นที่ประจักษ์ ดังจะเห็นได้จากกิจการต่างๆ ที่นายไกรสร จันศิริ ได้ดำเนินการหรือพัฒนา มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ โดยนายไกรสร จันศิริ มีความคิดว่าการบริหารงานที่เป็นระบบแบบชาวตะวันตก ถึงแม้จะดีเพียงใดก็ตาม แต่ชาวเอเชีย อย่างเราก็มีสิ่งที่เหนือกว่า คือความที่ต้องมีน้ำใจต่อลูกค้าและพนักงานของตนเอง ซึ่งบุคคลทั้งสองประเภทนี้บริษัทต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลอย่างเต็มที่ แม้แต่ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็จะได้ รับการดูแลในเรื่องของการปันผลที่เป็นธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะเฉลี่ยผลประโยชน์ ให้กับพนักงานในบริษัทด้วย นอกจากนี้ ในการที่จะขยายกิจการหรือการลงทุนต่างๆ นายไกรสร จันศิริ จะดำเนินการด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ความเหมาะสม และความเสี่ยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ด้วยความฉลาดหลักแหลม โดยใช้หลักการ ประสบการณ์ และความรู้ของตนเองในการตัดสินใจ ที่บางครั้งหลักการหรือทฤษฎีการจัดการใดๆ ก็ไม่อาจ เทียบได้

จากการที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ประกอบกับ ความเป็นผู้มีคุณธรรมและอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอด นายไกรสร จันศิริ จึงได้รับการ ยอมรับจากองค์กรต่างๆ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ เช่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน กรรมการบริหาร กองทุนสิรินธรเพื่อพัฒนาครูสอนภาษาจีนแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น ส่วนในด้าน การบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมนั้นนายไกรสร จันศิริ ได้ดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ ตลอดชีพของสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน ประธานที่ปรึกษาถาวรของชมรมนักธุรกิจไทย-จีน รองประธานสมาคมมิตรภาพไทย-จีน รองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย นายกสมาคมเต๋จิวแห่งประเทศไทย และรองประธานหอการค้าไทย-จีน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้เชิญคบเพลิงโอลิมปิกทั้งในประเทศไทยและ ประเทศจีนในปีพุทธศักราช 2551 อีกด้วย

ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นที่ประจักษ์ชัด รวมทั้งการเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับกันโดยกว้างขวางตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี นอกจากนี้ รูปแบบ แนวคิด และวิธีการบริหารจัดการธุรกิจที่เชี่ยวชาญและการประพฤตินในสิ่งที่ดีงามต่างๆ สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนำไปเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้กระทำมาอย่างต่อเนื่องล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นับเป็นแบบอย่างที่พึงยกย่องในวงวิชาการและวิชาชีพ ดังนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายไกรสร จันศิริ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

